

Exclusive

สัมภาษณ์พิเศษ

พิชณู เจริญมหาสาร
'จีน'วางจิ้งหะกั้ว
พัฒนาเศรษฐกิจขึ้นผู้นำโลก

ผู้เชี่ยวชาญมองว่า
รัฐบาลจีนวางจิ้งหะ
กั้วในการพัฒนา
เศรษฐกิจขึ้นขึ้นผู้นำ
เศรษฐกิจโลก
แทนสหรัฐและยุโรป
ภายใน 15 ปี



อ่านรายละเอียดหน้า > 3

สร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน ในปี 2551 จะขยายตัวได้ 9.5% และในปี 2552 นักเศรษฐศาสตร์ภายนอกประเมินเศรษฐกิจยังคงขยายตัวในระดับ 7-8% แต่ทางการเงินเองประเมินเป็นการภายในว่า จะยังคงขยายตัวได้ระดับ 9%

นอกจากในด้านเศรษฐกิจแล้ว ในเชิง

การเมืองจีนยังสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ไปทั่วโลก ความเกลียดชังจีนเริ่มลดลง ขณะนี้ในภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา รวมทั้งกลุ่มแคริบเบียนแทบไม่มีความเกลียดชังจีนหลงเหลือ โดยจีนวางยุทธศาสตร์ด้านนี้และเริ่มทำงานมานานแล้ว

ส่วนที่มองกันว่าเงินสกุลหยวน จะเป็นเงินตราสกุลหลักของโลกนั้น นายพิชณูกล่าวว่า มีความเป็นไปได้สูง โดยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกเล็กน้อย ในการปรับตัว ขณะนี้จีนมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้เงินตรามีความมั่นคง และการเป็นเงินตราสกุลได้จะต้องมีคุณสมบัติ อัตราเงินเฟ้อไม่เกิน 3% อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 3% ขาดดุลงบประมาณ

กว้างไกล เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ใหญ่ที่สุดในโลกภายในไม่เกิน 10 ปี โดยมีสนามบินไปทงหนานและตลาดผลไม้เจียงหนาน ที่แยกย่อยออกมาบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง และจะมีการตั้งตลาดแยกย่อยออกเป็น 23 สินค้า หรือ 23 ตลาดขนาดใหญ่ และขณะนี้ จีนกำลังมองไทยและหาผู้ร่วมทุนคนไทย เพื่อสร้างตลาดในลักษณะเดียวกันในไทย เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ 2 ฝ่ายเข้าด้วยกัน โดยจีนพร้อมที่จะลงทุนเข้ามาลงทุน

นอกจากนี้ จีนจะเปิดไทยทาวน์ โดยเป็นตลาดขนาดใหญ่ ให้คนไทยเข้าไปค้าขายเป็นการเฉพาะในเมืองเซี่ยเหมิน ในธุรกิจบริการ สปา ร้านอาหาร รวมทั้งร้านขายสินค้าทั่วไป รวมทั้งธุรกิจบันเทิง ซึ่งที่ผ่านมา ตนได้ติดต่อให้ "อัลคาซา" เข้าไปโชว์ ซึ่งได้รับความนิยมสูงจากนักท่องเที่ยวชาวจีน ขณะนี้ เจ้าของอัลคาซาได้เข้าไปร่วมทุนในประเทศจีนแล้ว

"ปัญหาคือระบบโลจิสติกส์ของเรา ขาดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ไม่มีเจ้าภาพที่จะเชื่อมกับเขาได้ จีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา มาก พร้อมจะให้เงินทุน 400 ล้านดอลลาร์ แต่เรา

แนะไทยเกาะเกี่ยวจีนสร้างเศรษฐกิจ

สัมภาษณ์พิเศษ

■ ทิฆัมพร ศรีจันทร์

นายพิชณู เจริญมหาสาร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และผู้อำนวยการสถาบันธุรกิจไทย-จีนกิวตัน เปิดเผยว่า ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยเฉพาะตลาดหลักอย่างสหรัฐและสหภาพยุโรป รวมทั้งญี่ปุ่น ส่งผลให้จีนในฐานะประเทศพัฒนาเศรษฐกิจใหม่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในการก้าวขึ้นมาเป็นชาติผู้นำเศรษฐกิจแทนประเทศเหล่านี้ แต่ต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งในการเร่งพัฒนา โดยคาดว่าจีนจะใช้เวลาไม่เกิน 15 ปี ในการพัฒนาให้เศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก

จีนมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง มีทุนสำรองระหว่างประเทศ 2 ล้านล้านดอลลาร์ ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกมากนัก โดยหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกส่งออกของจีนชะลอตัวลง จึงหันไปกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน ด้วยการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ 4 ล้านล้านหยวน หรือ 20 ล้านล้านบาท เพื่อสร้างกำลังซื้อภายในประเทศ โดยทุ่มลงไปโครงการเมกะโปรเจกต์ การเสริม

ไม่เกิน 3% ของจีดีพี หนี้สาธารณะไม่เกิน 6% ของจีดีพี อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนไม่เกิน 1.5% ซึ่งจีนมีคุณสมบัตินี้เกือบทั้งหมด

●แนะไทยเกาะเกี่ยวจีนสร้างเศรษฐกิจ

นายพิชณู กล่าวว่า การที่จีนจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลกรายใหม่นั้น ไทยต้องวางยุทธศาสตร์กับจีนให้เหมาะสม ในการเกาะเกี่ยวจีนและพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกัน โดยให้มองเป็นคู่ค้ามากกว่าคู่แข่ง

ทั้งนี้ จีนมีความเชื่อมั่นกับคนไทยมากที่สุด ในอาเซียน เนื่องจากประชากรไทยเป็นลูกหลานของคนจีนโพ้นทะเล ที่เข้ามาตั้งรกรากจำนวนมากและอยู่ในไทยอย่างยาวนาน ในแง่ความสัมพันธ์ไทยจึงได้เปรียบชาติอาเซียนอื่น

นอกจากนี้ ที่ตั้งของไทยยังเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนโดยไทยมีส่วนร่วมทุกเหลี่ยมเศรษฐกิจที่ตั้งขึ้น ทั้งด้านโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ ด้านบนมีหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ หรืออนุภาครูปวงกลมห้าเหลี่ยม ขณะที่ด้านตะวันตกมีกลุ่มบิมสเทคที่เชื่อมโยงถึงอินเดีย

"ด้วยความได้เปรียบทั้งสองส่วน ทำให้ไทยมีความโดดเด่นในการเชื่อมโยงกับจีน ขึ้นอยู่กับไทยจะทำอย่างไร ให้ตัวเองมีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์ให้ได้"

●จีนวางแผนเชื่อมโยงโลจิสติกส์ไทย

นายพิชณู กล่าวว่า จีนกำลังพัฒนาให้เมือง

ขาดช่วงในการเข้าไปติดต่อ ไม่มีโครงการไปเสนอ อยากให้รัฐบาลเข้าไปดำเนินการส่วนนี้"

ในด้านการค้าสินค้าตลาดจีนมีกำลังซื้อมหาศาล แต่สินค้าที่จะเข้าไปทำตลาดจีนต้องเป็นสินค้าคุณภาพสูง ซึ่งจีนพร้อมจ่ายเงินซื้อสินค้าราคาแพงมีแบรนด์ เป็นสินค้าพรีเมียม

ศุภชัย : บริโภคน้อย อุปสรรคจีน ขึ้นผู้นำศก.โลก

ด ร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและพัฒนา (อังค์ถัด) กล่าวว่า จีนยังมีอุปสรรคในการก้าวขึ้นเป็นชาติผู้นำเศรษฐกิจโลกแทนที่สหรัฐ โดยการใช้จ่ายต่อประชากรของจีนยังมีมูลค่าน้อยเทียบกับสหรัฐ โดยการใช้จ่ายของคนจีน 10 คน จึงจะเท่ากับการใช้จ่ายของคนอเมริกัน 1 คน แต่อย่างน้อยจีนจะเป็นตัวช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศในเอเชียสามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้เร็วกว่าหลายประเทศในภูมิภาคอื่น



ศุภชัย พานิชภักดิ์

"จีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ จึงสามารถทดแทนการค้าที่หดหายไปจากสหรัฐและยุโรปได้บางส่วน แต่ความหวังนี้จะ เป็นจริงได้หรือไม่ ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างจีนและอินเดีย ต้องมีการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศด้วย ซึ่งกำลังเดินตามแผนนี้กันอยู่" ดร.ศุภชัยกล่าว

อर्थ : ชี้ศก.จีนโตได้ ต้องผนึกญี่ปุ่น-อินเดีย

ด ร.อर्थ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ที่จีนจะมีเศรษฐกิจใหญ่ขึ้นในอีก 3-4 ปีข้างหน้า แต่ลำพังจีนประเทศเดียวจะไม่สามารถทดแทน การเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของสหรัฐได้ แต่หากจีนผนึกกับญี่ปุ่น และอินเดีย ขนาดเศรษฐกิจทั้งสามประเทศสามารถทดแทนสหรัฐได้



อर्थ พิศาลวานิช

ทั้งนี้ จีนและญี่ปุ่นต้องมีบทบาท ในการสร้างภาวะการนำทางเศรษฐกิจ ผ่านการสร้างสกุลเงินแห่งเอเชีย ที่มีความมั่นคง ซึ่งอาจเป็นการใช้สกุลเงินของสองประเทศนี้ให้เป็นที่ ยอมรับในเอเชีย แทนที่สกุลดอลลาร์ และบทบาทการตั้งกองทุนแห่งเอเชีย โดยมีเงิน

เริ่มต้นจากจีนและญี่ปุ่น เพื่อเป็นกองทุนในการพัฒนาโครงสร้างทางการเงินในภูมิภาค หากสามารถทำได้เอเชียจะเป็นตลาดขนาดใหญ่ของโลกแทนที่ยุโรป ส่วนอินเดีย หากวิเคราะห์จากสถานการณ์ปัจจุบัน จะเห็นว่าปัจจัยความไม่มั่นคงทางการเมือง กัยก่อการร้าย ที่ยังไม่เห็นทางแก้ไขปัญหา จะเป็นตัวฉุดให้ภาวะการเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของอินเดียลดลง แม้จะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เช่นเดียวกับจีนก็ตาม

"ผมว่าจีนจะใหญ่ขึ้นได้อีกแต่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นผู้นำ ลำพังจีนเดียวๆ เป็นผู้นำเศรษฐกิจโลกยังไม่ได้แต่ถ้าผนึก 3 ประเทศ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น แล้วก็เป็นไปได้ เพราะตอนนี้นจีนเองส่งออกติดลบ 26% จากผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจโลก จีนเองก็แย่แต่ด้วยความเข้มแข็งภายในจากการบริโภคสูง จะทำให้จีนจะฟื้นตัวเร็ว และจะช่วยดึงเอเชียให้ฟื้นตัวตามได้" ดร.อर्थกล่าว